

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าทุ่งหลวง
สมัยสามัญ สมัยที่สี่ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑
วันที่ ๒๐ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าทุ่งหลวง

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าทุ่งหลวง

ที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
๑	นายชาติ ปันสุภา	ประธานสภาเทศบาลตำบลท่าทุ่งหลวง	-ชาติ ปันสุภา-
๒	นางจันทนา วิวัฒน์รัตนศักดิ์	รองประธานสภาเทศบาลตำบลท่าทุ่งหลวง	-จันทนา วิวัฒน์รัตนศักดิ์-
๓	นางกัญญา แก้วภาค	เลขานุการสภาเทศบาลตำบลท่าทุ่งหลวง	-กัญญา แก้วภาค-
๔	นางปิยพร ธากาศ	สมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าทุ่งหลวง	-ปิยพร ธากาศ-
๕	นางเสริมศรี เสาวภาณี	สมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าทุ่งหลวง	-เสริมศรี เสาวภาณี-
๖	นางพรศิลป์ จิวเมฆ	สมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าทุ่งหลวง	-พรศิลป์ จิวเมฆ-
๗	นายเจริญ ตีบยะภาค	สมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าทุ่งหลวง	-เจริญ ตีบยะภาค-
๘	นายวรพงศ์ บุตรแก้ว	สมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าทุ่งหลวง	-วรพงศ์ บุตรแก้ว-
๙	นายวิศรุต แก้วภาค	สมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าทุ่งหลวง	-วิศรุต แก้วภาค-
๑๐	นายวิโรจน์ ยะสินธ์	สมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าทุ่งหลวง	-วิโรจน์ ยะสินธ์-
๑๑	นายเกษม แปะป็น	สมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าทุ่งหลวง	-เกษม แปะป็น-
๑๒	นายณรงค์ ทะภาค	สมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าทุ่งหลวง	-ณรงค์ ทะภาค-

ผู้มาประชุม ๑๒ คน

ผู้ไม่มาประชุม - คน

ผู้เข้าร่วมการประชุม

ที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
๑	นายวิฑูรย์ จอมขันเงิน	นายกเทศมนตรีตำบลท่าทุ่งหลวง	-วิฑูรย์ จอมขันเงิน-
๒	นายอนันต์ จินะภาค	รองนายกเทศมนตรีตำบลท่าทุ่งหลวง	-อนันต์ จินะภาค-
๓	นางยุพินธุ์ นันทากาศ	รองนายกเทศมนตรีตำบลท่าทุ่งหลวง	-ยุพินธุ์ นันทากาศ-
๔	นายสำเร็จ ใหม่หลวง	เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลท่าทุ่งหลวง	-สำเร็จ ใหม่หลวง-
๕	นายสงัด จินะภาค	ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลท่าทุ่งหลวง	-สงัด จินะภาค-
๖	นางสาวกัลยารัตน์ ณ พรหม	ปลัดเทศบาลตำบลท่าทุ่งหลวง	-กัลยารัตน์ ณ พรหม-
๗	นางจีรวรรณ ปลาสุวรรณ	ผู้อำนวยการกองคลัง	-จีรวรรณ ปลาสุวรรณ-
๘	นายแดนชัย ชัดคำ	ผู้อำนวยการกองช่าง	-แดนชัย ชัดคำ-
๙	นางสาวสุภาภรณ์ แปะป้อ	ผู้อำนวยการกองการศึกษา	-สุภาภรณ์ แปะป้อ-
๑๐	นายยุทธนา ปิงชัย	หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล	-ยุทธนา ปิงชัย-

ผู้เข้าร่วมการประชุม (ต่อ)

ที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
๑๑	นางเฉลิมพร อ่อนแสง	นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ	-เฉลิมพร อ่อนแสง-
๑๒	นางวชิราภรณ์ หล้ากาศ	นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ	-วชิราภรณ์ หล้ากาศ-
๑๓	นางพัศตร์พริ้ง พึ่งสำราญ	นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ	-พัศตร์พริ้ง พึ่งสำราญ-
๑๔	นางสาวรุจิรา หมื่นนาค	นักวิชาการพัสดุชำนาญการ	-รุจิรา หมื่นนาค-
๑๕	นางสาววรรษยา เมากาวิน	นักวิชาการคลังปฏิบัติการ	-วรรษยา เมากาวิน-
๑๖	นางพัศณีย์ กิตติคำ	นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ	-พัศณีย์ กิตติคำ-
๑๗	นางละอองดาว จันทาญ	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน	-ละอองดาว จันทาญ-
๑๘	นายนพรัตน์ สิงห์ครุฑ	นายช่างโยธาชำนาญงาน	-นพรัตน์ สิงห์ครุฑ-
๑๙	สิปโทไพรัตน์ เสาดอ	เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ	-ไพรัตน์ เสาดอ-
๒๐	นางวิไลลักษณ์ อินต๊ะ	ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน	-วิไลลักษณ์ อินต๊ะ-
๒๑	นายมงคล จินะกาศ	ผู้ช่วยช่างโยธา	-มงคล จินะกาศ-
๒๒	นายเจริญ กันทากาศ	ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า	-เจริญ กันทากาศ-
๒๓	นายยุคล พันธ์พรหม	ภารโรง	-ยุคล พันธ์พรหม-
๒๔	นายจักรกฤษณ์ เดค้ำกาศ	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันฯ	-จักรกฤษณ์ เดค้ำกาศ-
๒๕	นางสาวชฎาพิทย์ โยกาศ	พนักงานจ้างเหมาบริการ	-ชฎาพิทย์ โยกาศ-
๒๖	นางสาวบุษราภรณ์ นันตาทาศ	พนักงานจ้างเหมาบริการ	-บุษราภรณ์ นันตาทาศ-
๒๗	นางสาวศิริินภา ไชยวงศ์	พนักงานจ้างเหมาบริการ	-ศิริินภา ไชยวงศ์-

เปิดประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.

ประธานเทศบาลตำบลท่าทุ่งหลวง กล่าวเปิดการประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้.-

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

- ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว

ประธานสภาเทศบาล ขอเชิญคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมฯ ได้เสนอผลการตรวจบันทึกรายงานการประชุม สมัยวิสามัญที่ ๑ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๑ ที่ผ่านมา เพื่อให้สมาชิกฯ พิจารณา รับรองรายงานการประชุม

- นายณรงค์ ทะภาค สมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าทุ่งหลวง (กรรมการตรวจรายงานการประชุม)**
เรียนท่านประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน ผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาฯ ได้ทำการตรวจสอบรายงาน การประชุมสภาเทศบาลฯ สมัยวิสามัญที่ ๑ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๑ เสร็จเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๑ เห็นว่าถูกต้องแล้ว จึงไม่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง
- ประธานสภาเทศบาล** ขอให้สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน ได้พิจารณารับรองรายงานการประชุม สมัยวิสามัญที่ ๑ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๑ ตามที่คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ได้ตรวจสอบและได้ชี้แจงให้ทราบ
- ที่ประชุม** มีมติเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว โดยไม่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง ด้วยคะแนนเสียง ๑๒ เสียง ไม่เห็นชอบ ไม่มี งดออกเสียง ไม่มี
- ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง เสนอเพื่อทราบ**

๓.๑ เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจและติดตามการดำเนินงาน ชุดที่ ๑

- ประธานสภาเทศบาล** ขอเชิญคณะกรรมการตรวจและติดตามการดำเนินงาน ชุดที่ ๑ ได้รายงานผลการตรวจและติดตามการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่ต่อที่ประชุมสภา

- นายเจริญ ดีบะภาค สมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าทุ่งหลวง**
เรียนท่านประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล ผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการทุกท่าน ตามที่คณะกรรมการตรวจและติดตามการดำเนินงาน ชุดที่ ๑ ได้ประชุมเพื่อตรวจและติดตามการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ เมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๑ จึงขอรายงานผลการติดตามการดำเนินงานให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้.-

๑. ถนนทรุด เป็นหลุมเป็นบ่อ

เนื่องจากได้รับแจ้งข้อมูลจากประชาชนในพื้นที่ตำบลท่าทุ่งหลวง ได้รับความเดือดร้อน ถนนเป็นหลุมเป็นบ่อและยังไม่ได้รับการแก้ไข จึงขอความอนุเคราะห์จากเทศบาลฯ ได้จัดเจ้าหน้าที่ทำการสำรวจตรวจสอบในบริเวณจุดต่างๆ ดังนี้.-

- หมู่ที่ ๒
- ๑) ซอยเข้าสวนนายวิระ ไชยสุราสิงห์
 - ๒) ซอยเข้าบ้านนางบัวถา คำภาค
 - ๓) ปากทางเข้าบ้านทุ่งทองกวาว
 - ๔) ซอยบ้านนางจำเริญ ใจภาค
 - ๕) ซอยบ้านนายสุคำ หล้าภาค
 - ๖) ซอยข้างโรงสีครุศรีวิ
 - ๗) ซอยบ้านนางบุญนาค ถึงภาค
 - ๘) ซอยบ้านนายทอง แสงภาค
 - ๙) ซอยบ้านนางลัดดา ใจภาค

๒. ติดไฟกระทะพลิกเตีอน

เนื่องจากได้รับแจ้งข้อมูลจากประชาชนในพื้นที่ตำบลทาทุ่งหลวง บริเวณหน้าป้อมยามตลาดใหม่ (บ้านหนองยางฟ้า) และบริเวณปากทางป่าไม้แปลง ๒ มีอุบัติเหตุบ่อยครั้ง จึงขอความอนุเคราะห์จากเทศบาลฯ ได้ติดตั้งไฟกระทะพลิกเป็นสัญญาณเตือนในบริเวณจุดดังกล่าว เพื่อให้ผู้ขับรถได้ลดความเร็วและขับซื้ออย่างระมัดระวัง

อนึ่ง มติที่ประชุมคณะกรรมการฯ เห็นควรเสนอข้อมูลปัญหาเรื่องดังกล่าวให้ทางผู้บริหารฯ เพื่อดำเนินการสำรวจและแก้ไขปัญหาคความเดือนร้อนของประชาชนต่อไป

ประธานสภาเทศบาล ขอเชิญนายกเทศมนตรี ได้ชี้แจง

นายกเทศมนตรี เรียนท่านประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ตามที่คณะกรรมการตรวจและติดตามการดำเนินงาน ชุดที่ ๑ ได้เสนอปัญหาตามที่ได้รับแจ้งจากพี่น้องประชาชนในพื้นที่เกี่ยวกับเรื่องถนนเป็นหลุมเป็นบ่อชำรุดเสียหายและเรื่องการติดตั้งไฟกระทะพลิกนั้น กระผมขอเรียนว่าในส่วนของการปรับปรุงถนนดินลูกรังที่ได้ตั้งประมาณซ่อมแซมไว้แล้ว จะดำเนินการตามข้อเสนอของคณะกรรมการฯโดยเร็ว สำหรับสายทางที่ต้องการให้ทำถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจะขอนำเข้าเพิ่มเติมหรือปรับปรุงในแผนพัฒนาท้องถิ่นในครั้งต่อไป เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการจัดสรรงบประมาณ เช่นเดียวกับการขอติดตั้งไฟกระทะพลิกในบริเวณหน้าป้อมยาม ม.๕ และปากทางเข้าป่าไม้แปลง ๒ ทางเทศบาลฯจะได้ประสานขออนุญาตกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อติดตั้งสัญญาณไฟกระทะพลิกตามจุดที่ได้เสนอมาเพื่อให้เกิดความปลอดภัยกับประชาชนผู้ใช้เส้นทางถนนต่อไป

ที่ประชุม รับทราบ

๓.๒ เรื่องรายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจและติดตามการดำเนินงาน ชุดที่ ๒

ประธานสภาเทศบาล ขอเชิญคณะกรรมการตรวจและติดตามการดำเนินงาน ชุดที่ ๒ ได้รายงานผลการตรวจและติดตามการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่ต่อที่ประชุมสภาฯ

นางปิยพร ถากาศ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลทาทุ่งหลวง

เรียนท่านประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล และผู้บริหารทุกท่าน ตามที่คณะกรรมการตรวจและติดตามการดำเนินงาน ชุดที่ ๒ ได้ประชุมเมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๑ จึงขอรายงานผลการติดตามการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่ให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้.-

เนื่องจากในช่วงนี้เป็นช่วงที่มีสภาวะอากาศเปลี่ยนแปลงส่งผลเสี่ยงต่อการเกิดโรคไข้หวัดใหญ่ระบาดกับประชนในพื้นที่ตำบลทาทุ่งหลวง การสร้างเสริมสุขภาพร่างกายให้สมบูรณ์แข็งแรง เป็นวิธีหนึ่งที่จะช่วยป้องกันโรคติดต่อต่างๆได้ จึงขอความอนุเคราะห์จากเทศบาลฯ ได้ประชาสัมพันธ์รณรงค์ประชาชนให้ดูแลสุขภาพอนามัยของตนเอง เช่น การออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ กินอาหารร้อนใช้ช้อนกลาง หรือเมื่อมีอาการไม่สบายเป็นไข้ให้ใช้ผ้าปิดจมูก เพื่อป้องกันการแพร่ระบาด เป็นต้น

อนึ่ง มติที่ประชุมคณะกรรมการฯ เห็นควรเสนอข้อมูลปัญหาเรื่องดังกล่าวให้ทางผู้บริหารฯ เพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหาต่อไป

ประธานสภาเทศบาล ขอเชิญนายกเทศมนตรี ได้ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบ

นายกเทศมนตรี เรียนท่านประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน ตามที่คณะกรรมการตรวจและติดตามการดำเนินงาน ชุดที่ ๒ ได้เสนอผลการติดตามเกี่ยวกับเรื่องการประชุมสัมพันธภาพป้องกันการเกิดโรคไข้หวัดใหญ่ ซึ่งในช่วงนี้มีสภาวะอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยครั้ง และมีการระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ๆขึ้นมา โดยทางเทศบาลรู้สึกเป็นห่วงเรื่องการดูแลรักษาสุขภาพของประชาชนในทุกเพศทุกวัย ดังนั้น จะได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการประชุมสัมพันธภาพข้อมูลข่าวสารรณรงค์ให้ประชาชนได้รับทราบถึงวิธีการดูแลรักษาสุขภาพของตนเอง หมั่นออกกำลังกาย กินอาหารร้อนใช้ช้อนกลาง และจะดำเนินการขอความร่วมมือไปยังโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าทุ่งหลวง ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ให้กับพี่น้องประชาชนอีกทางหนึ่งด้วย

ที่ประชุม รับทราบ

๓.๓ เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ (๓)

ประธานสภาเทศบาล ขอเชิญนายกเทศมนตรี ได้แถลงต่อที่ประชุม

นายกเทศมนตรี เรียนท่านประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) ของเทศบาลตำบลท่าทุ่งหลวง ได้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่งกำหนดให้มีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นองค์กรทำหน้าที่ในการติดตามและประเมินผล ในส่วนของโครงการ/กิจกรรมในปี ๒๕๖๑ คณะกรรมการฯได้ดำเนินการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว กระผมจึงขอเสนอรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๖๑ ให้ที่ประชุมสภาเทศบาลฯทราบ รายละเอียดตามเอกสารรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๖๑ ของเทศบาลตำบลท่าทุ่งหลวง

นางวิไลลักษณ์ อินดีะ ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

เรียนท่านประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน ดิฉันซึ่งได้รับมอบหมายจากท่านนายกเทศมนตรี ขอรายงานสรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้-

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ (๓) ได้กำหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่น เสนอรายงานผลและความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในเปิดเผยภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็น และต้องปิดประกาศเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน โดยอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี เทศบาลตำบลท่าทุ่งหลวง โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลท่าทุ่งหลวง ได้ดำเนินการประชุมคณะกรรมการฯ เมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ เพื่อสรุปผลการติดตามและประเมินผลโครงการ/กิจกรรม ประจำปี ๒๕๖๑ และเสนอความคิดเห็นต่อนายกเทศมนตรี ดังนี้-

วิสัยทัศน์ “ส่งเสริมอาชีพ พัฒนาการศึกษ ชุมชนสุขภาพดี”

พันธกิจที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ส่งเสริมและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ ให้ได้มาตรฐานเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน และให้เอื้อต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่างทั่วถึงและยั่งยืน

พันธกิจที่ ๒ ด้านเศรษฐกิจการเกษตรและการท่องเที่ยว ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันการเพิ่มผลผลิต การยกระดับคุณภาพผลผลิตทั้งภาคเกษตรอุตสาหกรรม การลงทุน การจัดจำหน่าย และการท่องเที่ยว โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความอยู่ดีกินดีและมีความมั่นคงในชีวิต

พันธกิจที่ ๓ ด้านสังคม และการพัฒนาคุณภาพชีวิต พัฒนาสังคมให้น่าอยู่ มีความเข้มแข็งปลอดภัยจากยาเสพติด ประชาชนมีส่วนร่วม เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกกลุ่มให้ดีขึ้นรวมทั้งการส่งเสริมให้ประชาชนได้รับการบริการขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึงและเพียงพอ

พันธกิจที่ ๔ ด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ทำนุบำรุงศาสนา รักษาเอกลักษณ์ทางศิลปวัฒนธรรม สภาพแวดล้อมทางสถาปัตยกรรม โบราณสถาน และแหล่งประวัติศาสตร์รวมทั้งศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นให้ดำรงอยู่และสืบทอดต่อไป

พันธกิจที่ ๕ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และพลังงานทดแทน เพื่อสร้างความสมดุล โดยใช้แนวทางการจัดการแบบบูรณาการ และให้ชุมชนเป็นฐานแห่งการพัฒนา

พันธกิจที่ ๖ ด้านการศึกษา และการกีฬา โดยการส่งเสริมการพัฒนาเด็ก เยาวชน เพื่อสังคมแห่งการเรียนรู้ ยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาในทุกระบบและกลุ่มผู้ด้อยโอกาส รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน สนับสนุนและส่งเสริมการกีฬาสู่ความเป็นเลิศ

พันธกิจที่ ๗ ด้านสาธารณสุขและการสร้างเสริมสุขภาพประชาชน ส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมในการพัฒนางานสาธารณสุขในท้องถิ่น ให้ประชาชนได้รับการบริการขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึงและเพียงพอ โดยใช้แนวทางการจัดการแบบบูรณาการ

พันธกิจที่ ๘ ด้านการบริหารจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กร และพัฒนาศักยภาพบุคลากรอย่างมีส่วนร่วม บริหารงานด้วยความรวดเร็วโปร่งใส โดยยึดวัฒนธรรมประชาธิปไตย และธรรมาภิบาล เพิ่มขีดความสามารถของบุคลากรภายในท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านเศรษฐกิจ การเกษตร และแหล่งท่องเที่ยว

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านสังคมและการพัฒนาคุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการศึกษาและการกีฬา

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ด้านสาธารณสุขและเสริมสร้างสุขภาพของประชาชน

ยุทธศาสตร์ที่ ๘ ด้านการบริหารจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

เทศบาลตำบลท่าทุ่งหลวง ได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนา ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ ก่อนนำมาจัดทำโครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนา ๔ ปี ทั้งนี้ ได้ประกาศใช้แผนพัฒนา ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) เมื่อวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๙ โดยได้กำหนดโครงการที่จะดำเนินการตามแผนพัฒนา ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) ดังนี้.-

ยุทธศาสตร์	๒๕๖๑		๒๕๖๒		๒๕๖๓		๒๕๖๔	
	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ
ยุทธศาสตร์การ พัฒนาโครงสร้าง พื้นฐาน	๕๐	๑๐๓,๖๔๖,๐๐๐	๔๕	๑๐๒,๑๐๐,๐๐๐	๓๙	๙๙,๖๒๐,๐๐๐	๓๘	๙๙,๖๗๐,๐๐๐
ยุทธศาสตร์การ พัฒนาด้าน เศรษฐกิจ เกษตร และการท่องเที่ยว	๑๙	๑,๔๖๒,๕๐๐	๑๘	๑,๔๔๐,๐๐๐	๑๘	๑,๔๔๐,๐๐๐	๑๘	๑,๔๔๐,๐๐๐
ยุทธศาสตร์การ พัฒนาสังคมและ คุณภาพชีวิต	๑๗	๑๑,๕๗๖,๒๐๐	๑๓	๑๐,๖๒๘,๐๐๐	๑๓	๑๐,๖๒๘,๐๐๐	๑๓	๑๐,๖๒๘,๐๐๐
ยุทธศาสตร์การ พัฒนาด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญา ท้องถิ่น	๑๒	๔๖๗,๕๐๐	๕	๓๔๐,๐๐๐	๕	๓๔๐,๐๐๐	๕	๓๔๐,๐๐๐
ยุทธศาสตร์การ พัฒนาด้าน ทรัพยากร ธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	๖	๑๔๐,๐๐๐	๖	๑๔๐,๐๐๐	๖	๑๔๐,๐๐๐	๖	๑๔๐,๐๐๐
ยุทธศาสตร์การ พัฒนาด้าน การศึกษา และการกีฬา	๑๗	๒,๐๓๑,๐๐๐	๑๕	๑,๓๓๑,๐๐๐	๑๕	๑,๓๓๑,๐๐๐	๑๕	๑,๓๓๑,๐๐๐
ยุทธศาสตร์การ พัฒนาด้าน สาธารณสุขและ การเสริมสร้าง สุขภาพประชาชน	๓๐	๕๕๖,๐๐๐	๑๑	๓๘๑,๐๐๐	๑๑	๓๘๑,๐๐๐	๙	๒๗๑,๐๐๐
ยุทธศาสตร์การ พัฒนาด้านการ บริหารจัดการและ เทคโนโลยี สารสนเทศ	๗	๙๗๐,๐๐๐	๔	๗๖๐,๐๐๐	๔	๗๖๐,๐๐๐	๔	๗๖๐,๐๐๐
รวม	๑๕๘	๑๒๐,๘๓๙,๒๐๐	๑๑๗	๑๑๗,๑๒๐,๐๐๐	๑๑๑	๑๑๔,๖๔๐,๐๐๐	๑๐๘	๑๑๔,๕๘๐,๐๐๐

และนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

ยุทธศาสตร์	โครงการ	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติฯ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	๑๕	๓,๓๒๖,๘๙๓
ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านเศรษฐกิจ เกษตรและการท่องเที่ยว	๘	๔๔๓,๕๔๗
ยุทธศาสตร์พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต	๑๑	๑๑,๒๗๑,๐๐๐
ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น	๑๐	๓๗๐,๐๐๐
ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๓	๙๐,๐๐๐
ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านการศึกษา และการกีฬา	๑๔	๑,๙๓๐,๓๐๐
ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านสาธารณสุขและการเสริมสร้างสุขภาพประชาชน	๒๒	๔๒๐,๐๐๐
ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านการบริหารจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	๔	๖๖๐,๐๐๐
รวม	๘๗	๑๘,๕๑๑,๗๔๐

ทั้งนี้ ได้ดำเนินการโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณปี ๒๕๖๑ ในเขตพื้นที่ โดยได้รับความร่วมมือการส่งเสริมและสนับสนุนจากภาคประชาชนภาครัฐและภาคเอกชนในพื้นที่ตลอดจนโครงการต่างๆ ประสบผลสำเร็จด้วยดีก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนทั้งในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียง โดยมีผลการดำเนินงานที่สำคัญ ดังนี้.-

๑. รางระบายน้ำ (ขอยขนมเงินล่าวัลย์) หมู่ที่ ๒
๒. เครื่องเสียงชุดสนามประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓
๓. ก่อสร้างรางระบายน้ำภายในหมู่บ้าน ซอย ๒,๖,๗ หมู่ที่ ๔
๔. จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการวางท่อประปา หมู่ที่ ๑
๕. สนับสนุนกิจกรรมด้านการเกษตร
๖. การจัดงานไม้แกะสลักของดีอำเภอมะนัง
๗. สนับสนุนโครงการจัดงานลำไย เพื่อสนับสนุนสินค้าไทย (ลำไยไทย ลำไยลำพูน)
๘. สนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
๙. สนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้พิการ
๑๐. สนับสนุนเงินช่วยเหลือผู้ติดเชื้อเอดส์
๑๑. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลต่าง ๆ
๑๒. สนับสนุนการปฏิบัติงานของ อปพร.
๑๓. สนับสนุนโครงการบริหารจัดการแบบบูรณาการของศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
๑๔. โครงการฝึกอบรมการให้ความเข้าใจด้านการอำนวยความสะดวกเป็นธรรมให้กับประชาชนในพื้นที่อำเภอมะนัง
๑๕. จัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุตำบลทาทุ่งหลวง
๑๖. ค่าใช้จ่ายในการจัดพิธีทางศาสนา รัฐพิธีประเพณีต่าง ๆ
๑๗. จัดงานประเพณียี่เป็งตำบลทาทุ่งหลวง
๑๘. ส่งเสริมประเพณีสงกรานต์พระบาทจำปุย หมู่ที่ ๑
๑๙. ส่งเสริมประเพณีสงกรานต์พระธาตุและเจ้าแม่จามเทวี หมู่ที่ ๒
๒๐. ส่งเสริมประเพณีสงกรานต์พระธาตุวัดหนองยางโคก หมู่ที่ ๔

๒๑. สนับสนุนการจัดงานประเพณีสงกรานต์น้ำพระธาตุหริภุญชัย
๒๒. สนับสนุนโครงการจัดงานพระนางจามเทวีและงานกาชาดจังหวัดลำพูน
๒๓. สนับสนุนการจัดงานรัฐพิธีและประเพณีท้องถิ่นต่างๆ ของอำเภอแม่ทา
๒๔. จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ในวันสำคัญต่างๆ
๒๕. สนับสนุนการสร้างแนวกันไฟในเขตป่าชุมชน
๒๖. สนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์ในการดับไฟป่า
๒๗. สนับสนุนค่าอาหารกลางวันเด็กก่อนวัยเรียน ศพด.ประจำตำบลทาทุ่งหลวง
๒๘. จัดงานวันเด็กแห่งชาติ
๒๙. สนับสนุนวัสดุงานบ้านงานครัวศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประจำตำบลทาทุ่งหลวง
๓๐. สนับสนุนค่าพาหนะรับ-ส่งนักเรียนโรงเรียนบ้านเหมืองลิก
๓๑. สนับสนุนอาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประจำตำบลทาทุ่งหลวง
๓๒. สนับสนุนอาหารเสริม (นม) โรงเรียนบ้านเหมืองลิก
๓๓. สนับสนุนอาหารเสริม (นม) โรงเรียนบ้านหนองยางโคล
๓๔. สนับสนุนค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านเหมืองลิก
๓๕. สนับสนุนค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองยางโคล
๓๖. สนับสนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลทาทุ่งหลวง
๓๗. ป้องกันโรคระบาดและโรคติดต่อ
๓๘. โครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด TO BE NUMBER ONE
๓๙. โครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชด้านภัยมะเร็งเต้านม
๔๐. โครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข โครงการปลูกสมุนไพรเพื่อรองรับการผลิตยาในระดับอุตสาหกรรม และแปรรูปสมุนไพรคุณภาพ
๔๑. โครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชด้านภัยมะเร็งเต้านม
๔๒. โครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข โครงการอบรมเสริมศักยภาพผู้สูงอายุแก่อย่างมีคุณค่า ชราอย่างมีคุณภาพ
๔๓. โครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด TO BE NUMBER ONE
๔๔. โครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชด้านภัยมะเร็งเต้านม
๔๕. โครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข โครงการอบรมเสริมศักยภาพผู้สูงอายุแก่อย่างมีคุณค่า ชราอย่างมีคุณภาพ
๔๖. โครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด TO BE NUMBER ONE
๔๗. โครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด TO BE NUMBER ONE
๔๘. โครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข โครงการควบคุมและป้องกัน ฆาตสารไอโอดีนบ้านหนองยางโคล
๔๙. โครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชด้านภัยมะเร็งเต้านม
๕๐. โครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชด้านภัยมะเร็งเต้านม
๕๑. โครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข โครงการอบรมเสริมศักยภาพผู้สูงอายุแก่อย่างมีคุณค่า ชราอย่างมีคุณภาพ
๕๒. โครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด TO BE NUMBER ONE
๕๓. โครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชด้านภัยมะเร็งเต้านม

- ๕๔. โครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด TO BE NUMBER ONE
- ๕๕. โครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข โครงการควบคุมและป้องกัน ชาติสารไอโอดีนบ้านทุ่งทองกวาว
- ๕๖. ค่าใช้จ่ายในการส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมสัมมนา
- ๕๗. จัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน
- ๕๘. โครงการปรับปรุงจัดทำแผนที่ภาษีและทรัพย์สิน ด้วยระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (GIS) เข้าสู่ระบบโปรแกรมประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (L TAX GIS) ของเทศบาล

ดังนั้น จึงขอรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑) ในรอบปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ต่อที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลทาทุ่งหลวง ไว้ ณ โอกาสนี้ (รายละเอียดตามเอกสาร)

ประธานสภาเทศบาล ตามที่ท่านนายกเทศมนตรีได้แถลงต่อที่ประชุม และเจ้าหน้าที่ได้สรุปรายงานผลการดำเนินงาน ให้ที่ประชุมรับทราบแล้วนั้น มีสมาชิกท่านใดจะสอบถาม แสดงความคิดเห็น หรือมีข้อเสนอแนะ หรือไม่ประการใด

ที่ประชุม รับทราบ โดยไม่มีการสอบถามหรืออภิปราย

๓.๔ เรื่อง การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๖ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑

นายกเทศมนตรี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้กำหนดวิธีการและขั้นตอนในการเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น ไว้ดังนี้.-

ข้อ ๒๒ เพื่อประโยชน์ของประชาชน การเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้

- (๑) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมพร้อมเหตุผลและความจำเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
- (๒) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติม ...

เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผย ไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้

ข้อ ๒๒/๑ เพื่อประโยชน์ของประชาชน การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นให้เป็นอำนาจของคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ...

เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นตามวรรคหนึ่งได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผย ไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้

ข้อ ๒๒/๒ ในกรณีการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับโครงการพระราชดำริ งานพระราชพิธี รัฐพิธี นโยบายรัฐบาล และนโยบายกระทรวงมหาดไทย ให้เป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น ... และเมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับความเห็นชอบการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าว

ซึ่งทางเทศบาลตำบลท่าทุ่งหลวง ได้ดำเนินการเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) ครั้งที่ ๖ แยกเป็น

- (๑) แบบ ผ.๐๑ จำนวน ๑๑ โครงการ
- (๒) แบบ ผ.๐๒ จำนวน ๑ โครงการ
- (๓) แบบ ผ.๐๓ จำนวน ๓ โครงการ
- (๔) แบบ ผ.๐๕ จำนวน ๗ โครงการ
- (๕) แบบ ผ.๐๘ จำนวน ๖ โครงการ

ทั้งนี้ ได้ดำเนินการประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๖ แล้ว เมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ ที่ผ่านมา จึงขอรายงานผลการดำเนินงานให้ที่ประชุมสภาเทศบาลทราบไว้ ณ โอกาสนี้

ที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา

๔.๑ เรื่อง การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

(- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓

ข้อ ๒๗ “การโอนงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น”

ข้อ ๒๘ “การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น”)

โอนลด รายจ่ายตามแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน

หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ

- ค่าเสริมผิวแอสฟัลติกคอนกรีต หมู่ที่ ๖ ตั้งไว้ ๓๐๐,๐๐๐.-บาท

“ เพื่อจ่ายเป็นค่างานเสริมผิวลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต สายทางเข้าหมู่บ้านทุ่งทองกวาว ผิวทางกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๑๐.๐๐ เมตร ” โอนลด เป็นเงิน ๑๔๐,๐๐๐.-บาท

และแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงใหม่ ดังนี้.-

- ค่าเสริมผิวแอสฟัลติกคอนกรีต หมู่ที่ ๖ ตั้งไว้ ๑๖๐,๐๐๐.-บาท

“ เพื่อจ่ายเป็นค่างานเสริมผิวลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต สายทางเข้าหมู่บ้านทุ่งทองกวาว ผิวทางกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๐.๐๐ เมตร ”

รายละเอียดตามประมาณการราคาค่าก่อสร้างและแบบแปลนของเทศบาลตำบลท่าทุ่งหลวง

ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่

รายจ่ายตามแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน

หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ

- งานเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่ออุปโภค-บริโภค หมู่ที่ ๖ ตั้งไว้ ๑๔๐,๐๐๐.-บาท

“ เพื่อจ่ายเป็นค่างานเจาะบ่อน้ำบาดาล บ้านทุ่งทองกวาว ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๔ นิ้ว ลึก ๑๐๐.๐๐ เมตร พร้อมอุปกรณ์ ” รายละเอียดตามประมาณการราคาค่าก่อสร้างและแบบแปลนของเทศบาลตำบลท่าทุ่งหลวง

ประธานสภาเทศบาล ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีตำบลท่าทุ่งหลวง ได้แถลงต่อที่ประชุม

นายกเทศมนตรี

เรียนท่านประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน เนื่องด้วยทางเทศบาลฯ ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากทางผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๖ บ้านทุ่งทองกวาว เมื่อวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ขอความอนุเคราะห์ให้เทศบาลฯดำเนินการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำสำหรับอุปโภค-บริโภคในช่วงฤดูแล้งของหมู่บ้าน โดยท่านผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๖ บ้านทุ่งทองกวาว ได้เคยนำเสนอปัญหานี้แล้วครั้งหนึ่งในการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลฯร่วมกับประชาคมระดับตำบล ในการเสนอขอเพิ่มเติมโครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลในแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นกรณีเร่งด่วน ในคราวนั้นกระผม ได้แจ้งแนวทางให้กับท่านผู้ใหญ่บ้านไปว่าทางหมู่บ้านต้องไปดำเนินการประชุมประชาคมหมู่บ้านก่อนเพื่อขอความเห็นชอบจากที่ประชุมของหมู่บ้าน ให้เสนอขอเปลี่ยนแปลงโครงการมายังเทศบาลฯ ซึ่งบัดนี้ทางหมู่บ้านไปทำหนังสือแจ้งผลการประชุมของหมู่บ้านมาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยกระผม ได้เข้าร่วมการประชุมประชาคมของหมู่บ้านทุ่งทองกวาว เพื่อรับทราบปัญหาความเดือดร้อนดังกล่าวด้วยตนเอง พร้อมกับได้ชี้แจงรายละเอียดและขั้นตอนการขอเปลี่ยนแปลงโครงการของหมู่บ้านว่าเป็นอำนาจพิจารณาของสภาเทศบาลตำบลท่าทุ่งหลวง โดยที่ประชุมหมู่บ้านทุ่งทองกวาวไม่ขัดข้องและเห็นชอบขอให้เทศบาลฯดำเนินการเปลี่ยนแปลงโครงการตามที่ได้รับอนุมัติงบประมาณซึ่งตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๒ หมู่ที่ ๖ ได้รับจัดสรรงบประมาณในโครงการเสริมผิวถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต สายทางเข้าหมู่บ้านทุ่งทองกวาว ผิวทางกว้าง ๔ เมตร ยาว ๓๑๐ เมตร เป็นเงิน ๓๐๐,๐๐๐.-บาท ซึ่งจากการประมาณราคาค่าก่อสร้าง ตามเอกสาร ปร.๔ และ ปร.๕ กองช่างได้ประมาณการงบประมาณสำหรับงานขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลไว้เป็นเงิน ๑๔๐,๐๐๐.-บาท ทำให้งบประมาณในส่วนโครงการเสริมผิวถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต จะเหลือเพียง ๑๖๐,๐๐๐.-บาท จะทำให้ระยะทางถนนความยาวลดลงจากเดิม ๓๑๐ เมตร เป็น ๑๕๐ เมตร กระผมจึงขอนำเรียนต่อที่ประชุมสภาฯ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบในการโอนลดงบประมาณรายจ่ายจากโครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลติกคอนกรีต หมู่ที่ ๖ ที่ตั้งไว้ ๓๐๐,๐๐๐.-บาท โอนลดจำนวนเงิน ๑๔๐,๐๐๐.-บาท มาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในโครงการเจาะบ่อน้ำบาดาล หมู่ที่ ๖ บ้านทุ่งทองกวาว งบประมาณ ๑๔๐,๐๐๐.-บาท และขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงค่าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในส่วนระยะความยาวของถนนในโครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลติกคอนกรีต หมู่ที่ ๖ จากเดิม ๓๑๐ เมตร คงเหลือระยะทาง ๑๕๐ เมตร ทั้งนี้อยู่ในดุลยพินิจของท่านสมาชิกสภาฯทุกท่าน ที่จะได้ร่วมกันพิจารณาขอขอบคุณครับ

ประธานสภาเทศบาล ตามที่ท่านนายกเทศมนตรี ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมไปนั้น เป็นการนำปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนมาเพื่อให้ที่ประชุมสภาฯได้ร่วมกันพิจารณาถึงเหตุผลความจำเป็น สมควรได้รับการแก้ไขโดยใช้งบประมาณตามที่เสนอหรือไม่ ซึ่งตามระเบียบกฎหมายเป็นอำนาจอนุมัติของสภาเทศบาลฯ โดยกระผมในฐานะประธานสภาฯ ก็ได้บรรจุเรื่องนี้เข้าเป็นระเบียบวาระเพื่อให้ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาในครั้งนี้แล้ว จึงอยากให้ท่านสมาชิกฯ ได้พูดคุยปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนอภิปรายความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ก่อนที่จะมีการลงมติ

นางปิยพร ธากาศ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าทุ่งหลวง

เรียนท่านประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน ในส่วนของดิฉันเห็นว่าเรื่องนี้มีมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง สมควรได้รับการแก้ไขโดยเร่งด่วน เพราะการขาดแคลนน้ำสำหรับอุปโภค-บริโภค จะทำให้เกิดปัญหาอื่นๆตามมาอีก ซึ่งจากที่ท่านนายกเทศมนตรีฯ ได้เข้าไปร่วมประชุมปรึกษากับทางหมู่บ้านร่วมกับทีมงาน สท.เขต ๑ ก็ได้รับทราบว่าเป็นเรื่องที่มีความต้องการเรื่องน้ำกินน้ำใช้โดยเร่งด่วน งบประมาณจะได้มากหรือน้อยก็ไม่เป็นไร แต่อยากให้มึน้ำกินน้ำใช้เป็นอันดับแรก จึงขอเรียนต่อที่ประชุมว่าขอสนับสนุนให้ดำเนินโครงการนี้

ประธานสภาเทศบาล มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามหรือไม่

ที่ประชุม ไม่มีการสอบถามหรืออภิปรายเพิ่ม

ประธานสภาเทศบาล เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดสอบถามแล้ว จะขอมติที่ประชุมว่าจะเห็นชอบอนุมัติให้โอนงบประมาณรายจ่ายมาตั้งจ่ายรายการใหม่ และแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ตามที่นายกเทศมนตรีตำบลท่าทุ่งหลวง เสนอหรือไม่

ที่ประชุม เห็นควรให้ลงมติเป็นรายการ

ประธานสภาเทศบาล ขอมติที่ประชุม

(๑) โอนลด รายจ่ายตามแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุนหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ

- ค่าเสริมผิวแอสฟัลติกคอนกรีต หมู่ที่ ๖ ตั้งไว้ ๓๐๐,๐๐๐.-บาท

“ เพื่อจ่ายเป็นค่างานเสริมผิวลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต สายทางเข้าหมู่บ้านทุ่งทองกวาว ผิวทางกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๑๐.๐๐ เมตร ” โอนลด เป็นเงิน ๑๔๐,๐๐๐.-บาท

มติที่ประชุม เห็นชอบด้วยคะแนนเสียง ๙ เสียง ไม่เห็นชอบ ไม่มี งดออกเสียง ๓ เสียง

(๒) แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงใหม่ ดังนี้.-

- ค่าเสริมผิวแอสฟัลติกคอนกรีต หมู่ที่ ๖ ตั้งไว้ ๑๖๐,๐๐๐.-บาท

“ เพื่อจ่ายเป็นค่างานเสริมผิวลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต สายทางเข้าหมู่บ้านทุ่งทองกวาว ผิวทางกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๐.๐๐ เมตร ”

รายละเอียดตามประมาณการราคาค่าก่อสร้างและแบบแปลนของเทศบาลตำบลท่าทุ่งหลวง

มติที่ประชุม เห็นชอบด้วยคะแนนเสียง ๙ เสียง ไม่เห็นชอบ ไม่มี งดออกเสียง ๓ เสียง

(๓) ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ รายจ่ายตามแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ

- งานเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่ออุปโภค-บริโภค หมู่ที่ ๖ ตั้งไว้ ๑๔๐,๐๐๐.-บาท

“ เพื่อจ่ายเป็นค่างานเจาะบ่อน้ำบาดาล บ้านทุ่งทองกวาว ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๔ นิ้ว ลึก ๑๐๐.๐๐ เมตร
พร้อมอุปกรณ์ ” รายละเอียดตามประมาณการราคาค่าก่อสร้างและแบบแปลนของเทศบาลตำบลทาทุ่งหลวง

มติที่ประชุม เห็นชอบด้วยคะแนนเสียง ๙ เสียง ไม่เห็นชอบ ไม่มี งดออกเสียง ๓ เสียง

นายกเทศมนตรี ในนามของผู้บริหารเทศบาลฯ ขอขอบคุณสมาชิกสภาทุกท่านเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้ร่วมกันพิจารณา
เหตุผลความจำเป็นและให้ความเห็นชอบโครงการเจาะบ่อน้ำบาดาลของ หมู่ที่ ๖ บ้านทุ่งทองกวาว
เพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องน้ำอุปโภค-บริโภคให้กับพี่น้องประชาชนในหมู่บ้านในครั้งนี ทางเทศบาลฯ
จะได้เร่งดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่อง อื่นๆ

นายณรงค์ ทะภาค สมาชิกสภาเทศบาลตำบลทาทุ่งหลวง

เรียนท่านประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน กระผมขอนำเรียนปรึกษา
เกี่ยวกับเรื่องการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินลูกรัง เนื่องจากมีประชาชนในพื้นที่บางส่วนได้แจ้ง
เข้ามาว่ามีบางสายทางที่ตกหล่น ดำเนินการไม่ทั่วถึง จึงขอหารือว่าในโอกาสต่อไปจะขอให้
มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบก่อนดำเนินการได้หรือไม่ หรือขอให้มีการแจ้งมายัง
สมาชิกสภาเทศบาลแต่ละท่านก่อนได้หรือไม่

นางเสริมศรี เสาวภานี สมาชิกสภาเทศบาลตำบลทาทุ่งหลวง

เรียนท่านประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน ดิฉันขอเรียนสอบถามว่าใน
ปีงบประมาณต่อไปจะสามารถเพิ่มงบประมาณในการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินลูกรังได้หรือไม่
เนื่องจากยังไม่เพียงพอกับความต้องการของพื้นที่ และเสียงตามสายของเทศบาลฯในพื้นที่
หมู่ที่ ๒,๓ และ ๔ ชำรุดอยากขอให้ทางเทศบาลฯได้แก้ไขโดยเร็ว

นายกเทศมนตรี

เรียนท่านประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน สำหรับการแจ้งข้อมูลหรือ
ความต้องการของประชาชนในเรื่องดินลูกรังปรับปรุงถนน เพื่อให้เกิดความครบถ้วน ทั่วถึง
และป้องกันการตกหล่น ในครั้งต่อไป จะขอความร่วมมือไปยังผู้ใหญ่บ้านให้แจ้งประชาสัมพันธ์
ให้ประชาชนในแต่ละหมู่บ้านได้ทราบเพื่อให้มาแจ้งข้อมูลรายละเอียดและความจำเป็นกับ
ทางสมาชิกสภาฯก่อนที่จะดำเนินการ เพื่อให้ท่านสมาชิกสภาฯได้มีข้อมูลที่ครบถ้วน
ประกอบการพิจารณาร่วมกันกำหนดจุดพื้นที่หรือสายทางในการปรับปรุงซ่อมแซมต่อไป
สำหรับการขอเพิ่มงบประมาณในการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินลูกรัง ต้องนำไปพิจารณาเหตุผล
ความจำเป็นเปรียบเทียบกับแผนงานโครงการอื่นๆและงบประมาณที่ได้รับในแต่ละปี โดยกระผม
จะได้นำปรึกษากับทางท่านปลัดเทศบาลในฐานะเจ้าหน้าที่งบประมาณเพื่อพิจารณางบประมาณ
รายจ่ายในเรื่องดังกล่าวให้มีความเหมาะสมกับสภาพปัญหาและความจำเป็นในปีต่อไป ในส่วน
ของการซ่อมแซมเสียงตามสาย ขณะนี้ประสบปัญหาอะไหล่ขาดแคลนท้องตลาด ไม่สามารถ
จัดหาจัดซื้อได้ คงต้องขอความอนุเคราะห์จากทางท่านผู้ใหญ่บ้านในการประชาสัมพันธ์ข่าวสาร
ในช่วงเวลานี้ไปก่อน ทางเทศบาลฯจะเร่งดำเนินการซ่อมแซมโดยเร็วที่สุด

นางสาวกัลยารัตน์ ณ พรม ปลัดเทศบาลตำบลท่าทุ่งหลวง

เรียนท่านประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน ขอเรียนประชาสัมพันธ์
เกี่ยวกับงานของเทศบาลฯ จำนวน ๒ เรื่อง ดังนี้-

๑.การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๒ ขอกำหนดจ่ายเงิน
ในวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๒ เนื่องจากมีวันหยุดราชการติดต่อกันช่วงเทศกาลปีใหม่ สำหรับใน
เดือนอื่นๆกำหนดจ่ายทุกวันที่ ๑ ของเดือน

๒.การจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ ของเทศบาลตำบลท่าทุ่งหลวง
กำหนดจัดขึ้นในวันเสาร์ ที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๐๐-๑๖.๐๐ น. จึงขอเรียนเชิญ
ท่านสมาชิกสภาทุกท่าน ร่วมเป็นเกียรติในงาน และขอเชิญร่วมบริจาคสนับสนุนของขวัญ
ของรางวัลให้กับเด็กและเยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรม แจ้งความประสงค์ได้ที่ ผอ.กองการศึกษา

ประธานสภาเทศบาล มีสมาชิกสภาท่านใดจะเสนอเรื่องอื่นได้อีกหรือไม่

ที่ประชุม ไม่มี

ประธานสภาเทศบาล เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดเสนอแล้ว จึงขอปิดการประชุม

ปิดประชุมเวลา ๑๒.๐๐ น.

(ลงชื่อ) - กัญญา แก้วกาศ - ผู้บันทึกรายงานการประชุม

(นางกัญญา แก้วกาศ)

เลขานุการสภาเทศบาลตำบลท่าทุ่งหลวง

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

- ได้ทำการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าบองหลวง สมัยสามัญ สมัยที่สี่ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑ แล้ว เมื่อวันที่ ... ๒๒... กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

เห็นว่าถูกต้อง จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ) -ปิยพร ฤกษ์ -
(นางปิยพร ฤกษ์)
ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

(ลงชื่อ) - พรศิลป์ จิวเมฆ -
(นางพรศิลป์ จิวเมฆ)
กรรมการตรวจรายงานการประชุม

(ลงชื่อ) - เจริญ ตีบะภาศ -
(นายเจริญ ตีบะภาศ)
กรรมการตรวจรายงานการประชุม

(ลงชื่อ) - จันทนา วิวัฒน์รัตนศักดิ์ -
(นางจันทนา วิวัฒน์รัตนศักดิ์)
กรรมการตรวจรายงานการประชุม

(ลงชื่อ) - ณรงค์ ทะภาศ -
(นายณรงค์ ทะภาศ)
กรรมการตรวจรายงานการประชุม

(ลงชื่อ) - เสริมศรี เสาวภาณี -
(นางเสริมศรี เสาวภาณี)
เลขานุการคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

- สภาเทศบาลตำบลท่าบองหลวง ได้รับรองรายงานการประชุมแล้ว

ในคราวการประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าบองหลวง สมัย.....สามัญ.....ที่.....๑..... เมื่อวันที่.....๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒.....

(ลงชื่อ) -ชาติ ปันสุภา -
(นายชาติ ปันสุภา)
ประธานสภาเทศบาลตำบลท่าบองหลวง